

# Ý N G H I Ệ P

*Trần Trung Chính*

NGHIỆP là ý niệm xuất phát từ Phật Giáo trong khi MỆNH là ý niệm xuất phát từ Nho Giáo. Con người có số mệnh do Trời ấn định sẵn, có thể xấu hay tốt, có thể bắt đầu cuộc đời thì xấu, nhưng về sau thì tốt : thành ngữ TIỀN HUNG HẬU KIẾT đã diễn tả tình trạng này. Nho gia quan niệm rằng cá nhân không thể tự mình thay đổi số mệnh. Phật Giáo quan niệm rằng NGHIỆP do cá nhân con người tạo ra cho nên theo thuyết NHÂN QUẢ con người muốn nhận QUẢ tốt trong tương lai, thì ngay trong hiện tại đừng gieo trồng ÁC NGHIỆP. Cũng xin nói rõ là trong hiện tại, nếu con người tạo dựng THIỆN NGHIỆP thì trong tương lai chưa chắc là đương nhiên sẽ nhận được HẬU QUẢ TỐT, vì vậy nên điều chỉnh một cách chính xác hơn và dễ hiểu hơn, đó là : hiện tại con người tạo dựng THIỆN NGHIỆP cho chính mình thì trong tương lai sẽ có nhiều cơ may nhận được HẬU QUẢ TỐT.

Học thuyết LỤC HÒA của Phật Giáo đã đưa ra 6 bước để con người “hiểu đời” sống hòa dịu và cư xử với nhau một cách “văn minh và tử tế”, đó là : 1/ Ý hòa, 2/ Thân hòa, 3/ Khẩu hòa, 4/ Lợi hòa, 5/ Kiến hòa, 6/ Đạo hòa.

Ý hòa thì mới có thể “tâm đầu ý hợp” được, Thân hòa thì không bao giờ phải sử dụng bạo lực để thuyết phục hay khống chế người khác, Khẩu hòa thì chẳng nên lớn tiếng cãi cọ hay nạt nộ người khác bằng lời nói. Tuy nhiên ít có bao giờ con người có được 3 điều vừa nói trên, thế nhưng người ta vẫn làm việc, cư xử và đối đãi với nhau một cách hòa bình vì họ có chung mục tiêu “Lợi hòa đồng chia”. Khi gặp một vấn đề rắc rối, người ta cần thái độ “Kiến hòa đồng giải” và sau cùng “Đạo hòa đồng tu” (Chú thích : xin hiểu Đạo là The way of Life, không nên hiểu Đạo là tôn giáo; dẫn chứng : nước Việt Nam chúng ta có tam giáo đồng quy vì đạo Nho với đà tiến triển hiện nay đã biến mất nhưng chuyển biến vào tinh thần giáo dục để giữ cương thường và trật tự xã hội, đạo Lão cũng biến mất trước cả đạo Nho vì người Việt giữ tinh thần Vô Vi và sống gần với thiên nhiên khi “về già và

sau khi nghỉ hưu”. Đạo Phật nhập thế và biến đổi khác hẳn với Đạo Phật thời Lý Trần của thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ 14 tại nước ta.)

Ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa qua, phe HAMAS từ dải Gaza đã tấn công vào đất nước Israel và giết hại hơn 1400 người và bắt cóc khoảng 200 con tin (gồm nhiều quốc tịch khác nhau ). Israel trả đũa ngay lập tức, tuy chỉ 2 hình thức oanh tạc và pháo kích chứ chưa ồ ạt tấn công bằng bộ binh và kéo quân chiếm đóng Gaza. Chính thức cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, bộ binh, thiết giáp và xe bọc sắt của lực lượng Israel mới từ từ kéo vào dải Gaza. Hiện nay, dân số của Israel khoảng 8-9 triệu người, chỉ vài ngày sau khi Hamas tấn công vào lãnh thổ của Israel, chính phủ của Thủ Tướng Netanyahu đã tổng động viên và đã tập trung tới 360,000 quân dọc theo biên giới với dải Gaza. Tuy nhiên khác với hồi đệ nhị Thế Chiến khi Hitler đem 150 sư đoàn bộ binh có thiết giáp mở đường và trên không có hơn 3,000 máy bay khu trục yểm trợ để tấn công liên quân Anh – Pháp – Bỉ - Hòa Lan khiến cho các chính phủ của Pháp – Bỉ - Hòa Lan phải đầu hàng trong vòng 4 tuần lễ. Quân đội của Anh – Pháp – Bỉ - Hòa Lan khoảng hơn 100,000 người bị buộc phải rút ra bờ biển Dunkerque để rút lui qua Anh .

Tuy áp đảo Hamas về quân số và hỏa lực, nhưng quân đội Israel không tấn công toàn diện vào Gaza vì quân Hamas chiến đấu dưới hệ thống đường hầm sâu từ 30-40 mét cho đến 100 mét nên phương pháp tiêu diệt quân Hamas phải từ từ cho có hiệu quả và tiết kiệm được sinh mạng của binh lính Israel. Nhiều nhà bình luận trên báo chí quốc tế cho rằng Israel không dám làm mạnh vì sợ các con tin bị sát hại, nhưng trước khi bộ binh Israel tiến vào dải Gaza, Trung Tướng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Do Thái cho biết Hamas không thực lòng giải quyết vấn đề con tin nên quân đội Israel vẫn phải tiến hành nhiệm vụ của mình. Trường hợp này làm người viết nhớ lại trận chiến Đồi Charlie vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, khi biết rằng Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù bị 2 Sư Đoàn quân Bắc Việt vây hãm không thể thoát ra được, Thiếu Tá Lê Mễ - quyền Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù đã yêu cầu Thiếu Tá Duffy gọi B- 52 oanh tạc ngay trên đầu Tiểu Đoàn 11. Sau cùng cả Tiểu Đoàn 11 ND khoảng 700 người đã nằm lại Đồi Charlie (kể cả Trung Tá Nguyễn Đình Bảo đã tử nạn trong đợt pháo kích đầu tiên của Cộng quân). Ra khỏi vòng vây bằng trực thăng, Tiểu Đoàn 11 ND chỉ còn 14 người trong đó có Thiếu Tá Lê Mễ, Thiếu Tá Duffy, Đại Úy Đoàn Phương Hải của Ban 3 Tiểu Đoàn, Y Sĩ Đại Úy Tô

Phạm Liệu và một số các chiến binh ND mà người viết không thể nhớ tên tất cả. Sự hy sinh đó không hề uổng phí vì Cộng quân BV tham chiến bị tổn thất nhân mạng quá lớn nên số còn lại không đủ sức chiếm giữ Kontum và quân đội của VNCH đã chiến thắng Cộng quân BV tại Mặt Trận Cao Nguyên như đã từng chiến thắng tại chiến trường An Lộc và chiến trường Quảng Trị.

Về mặt lý thuyết khi 2 thực thể Israel và Hamas không thể chấp nhận sống chung với nhau được, thì nếu muốn có hòa bình, bắt buộc Hoa Kỳ phải yểm trợ Israel tiêu diệt Hamas. Cá nhân người viết không tin rằng chính phủ Mỹ có ảnh hưởng lớn tới việc làm của chính phủ Israel, vì chuyện trấn áp hay tiêu diệt Hamas là chuyện của chính phủ và quân đội Israel, chứ không phải chuyện của chính phủ Mỹ nên quân đội Israel không phải là lính đánh thuê cho chính sách của Mỹ tại Trung Đông. Nghe lời mấy tên chính trị gia thổ tả và mấy tên nhà báo dỏ hơi ở Washington D.C. và New York để mất nước vào tay mấy anh khủng bố gốc Hồi Giáo và 8 triệu dân Do Thái sẽ bị tiêu diệt thì ai chịu trách nhiệm ?

Căn cứ theo học thuyết LỤC HÒA vừa nêu, quốc gia Israel và dân Do Thái không có HÒA (trên cả 6 bước) với quốc gia Palestine và dân Palestine một chút nào cả.

Bước thứ nhất về Ý TƯỞNG, người Arab nói chung luôn luôn có ý nghĩ xóa sổ quốc gia Israel trên bản đồ thế giới và tiêu diệt (đồng nghĩa với tàn sát) toàn thể người Do Thái. Trong khi ngay trong kinh điển của Do Thái Giáo đã ghi MẮT ĐỐI MẮT, RĂNG ĐỐI RĂNG (có nghĩa là người Do Thái không bao giờ tấn công người Arab trước, mà chỉ trả đũa để survive !)

Bước thứ hai và bước thứ ba chỉ là hệ quả của bước thứ nhất cho nên không có chuyện thân hòa và khẩu hòa.

Bước thứ tư là Lợi hòa, Ai Cập và Jordan là 2 quốc gia đầu tiên của khối Arab công nhận sự tồn tại và hiện hữu của quốc gia Israel vì Thống Chế Sadat (lãnh tụ của Ai Cập) thấy rõ 4 trận chiến tranh với Israel (vào những năm 1948, năm 1956, năm 1967, năm 1973) khối Arab không thể chiến thắng được, do đó thay vì dồn nỗ lực quốc gia để gây chiến với Israel, ông Sadat ký hòa ước bất tương xâm với Israel từ 1977 qua trung gian của Tổng Thống Jimmy Carter. Vua Hussein của Jordan cũng theo chiều hướng của ông Sadat. Người viết không bàn đến đạo hòa giữa Do Thái

Giáo và Hồi Giáo và cũng không bàn đến Do Thái Giáo có trước Hồi Giáo mà người viết đề cập ngay chính Hồi Giáo, 2 hệ phái Sunni và hệ phái Shiite giết nhau tàn bạo từ 15 thế kỷ nay rồi thì câu “Đạo Hòa Đồng Tu” coi bộ khôi hài một cách không xài được. Mấy anh khoa bảng tự xưng mình là TRÍ THỨC CẤP TIẾN muốn “thế giới đại đồng” thì nên đi học lại LỊCH SỬ, nhất là mấy anh cứ tự đấm ngực xưng tội như OBAMA, CLINTON, GORE, BIDEN...đã nói rằng “những rắc rối bất ổn ở Trung Đông là do Đế Quốc Mỹ”, thực ra “những rắc rối ở Trung Đông đã xảy ra từ thời chưa có USA !” (Xin xem lịch sử của Trung – Cận Đông dưới thời cai trị của đế quốc Ottoman)

Chính cái tư tưởng ĐỘC TÀI, ĐỘC TÔN và ĐỘC ÁC của Hồi giáo coi tất cả những người theo tôn giáo khác là INFIDELE nên dân Hồi Giáo cực đoan tự cho họ cái quyền giết các tín đồ các tôn giáo khác là “nghĩa vụ” làm sạch thế gian trước khi họ trình diện Đấng Allah của họ. Trong lịch sử, người Hồi Giáo quên Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan) của Mông Cổ : vào thế kỷ 13, sau khi dẹp tan nhà Tống của Trung Hoa, Thành Cát Tư Hãn cử 2 sứ giả sang Baghda – thủ đô của Irak bây giờ, xin với vua xứ Hồi giáo cho mượn đường để quân Mông Cổ đi qua để tiến đánh Âu Châu. Ông vua này thuộc loại “ếch ngồi đáy giếng” nên quyết định không cho mượn đường mà lại còn chém đầu 2 sứ giả của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn nổi giận sai tướng (là cháu của Thành Cát Tư Hãn) dẫn quân qua Irak trừng trị tên vua Hồi Giáo hỗn láo. Ông ra lệnh cho quân Mông Cổ khi vào thành Baghda phải giết sạch các sinh vật bao gồm cả chó, mèo, gà, vịt, dê, cừu...Ông nói làm vua mà không biết luật “bang giao quốc tế” của xã hội văn minh đem giết sứ giả của ta thì không đáng được sống. Quân Mông Cổ hạ được thành Baghda và giết hơn 400,000 người trong thành khiến cho toàn thể Âu Châu rúng động. (Thế kỷ 20, quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima chỉ giết có 150,000 người, trong khi vào thế kỷ 13, quân Mông Cổ giết 400,000 người chỉ bằng dao, búa và các vũ khí cổ điển khác thì quả là đáng ghê sợ)

Trước khi bị 2 đế quốc Anh và Pháp cai trị, các xứ Hồi giáo vùng Trung – Cận Đông đã bị đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ cai trị. Nhưng sau 1962, đế quốc Anh và Pháp trả độc lập cho các xứ thuộc địa của vùng Bắc Phi và Đông Phi Châu cũng như Tây Phi Châu, nhưng xem ra đã hơn 60 năm đã trôi qua mà các xứ cựu thuộc địa này vẫn chưa khá được, trong khi Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng

1860 bắt đầu canh tân cho đến 40 năm sau nước Nhật đã nhảy lên hàng cường quốc (điển hình là chiến thắng nước Nga trong chiến tranh 1905). Vấn đề nằm ở đâu ? Vì nước Nhật và dân chúng Nhật đã ý thức trưởng thành về quan niệm QUỐC GIA và trưởng thành về tinh thần TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÔNG DÂN. Các xứ cựu thuộc địa vẫn còn tinh thần sù quân, tinh thần bộ lạc...nên mang tiếng là được trao trả độc lập trên 60 năm mà tình trạng bất ổn vẫn còn y nguyên, nhiều khi tình trạng an sinh còn tệ hơn dưới thời cai trị của thực dân Anh và thực dân Pháp.

Từ nhiều năm nay, người ta đã nhắc đi nhắc lại nhóm từ “nhà nước Palestine”, nhưng “người ta” không học lịch sử nên không biết rằng sau khi nước Anh từ bỏ quyền ủy trị vùng Palestine , sau đó chỉ có nhóm người Do Thái trở về Palestine từ nhiều quốc gia trên thế giới mới thành lập quốc gia tự xưng là QUỐC GIA ISRAEL rồi được các cường quốc như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, và Liên Xô công nhận rồi QUỐC GIA ISRAEL xin gia nhập Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (phía VC vì mặc cảm tự ti nên sinh ra danh xưng Nhà Nước và nhiều người cho rằng Nhà Nước đồng nghĩa với chính quyền; trong khi QUỐC GIA bao gồm 3 thành phần: lãnh thổ, dân chúng và chính quyền). Thế còn những người Palestine đang sinh sống tại Palestine đi đâu mà không tập hợp lại thành QUỐC GIA PALESTINE như người Do Thái đang làm ? Nên nhớ là nước Anh từ bỏ quyền ủy trị mà Hội Quốc Liên giao cho sau khi đế quốc Ottoman sụp đổ chứ nước Anh không trao trả độc lập cho các xứ mà họ được ủy quyền để cai trị. Giả dụ là người Palestine không có ý niệm QUỐC GIA PALESTINE trong đầu của họ. Gần 20 năm sau, các lãnh tụ như Yasser Arafat mới bắt chước Israel đòi hỏi quyền thành lập “nhà nước Palestine” thì đã quá trễ - đúng như Việt Nam ta có câu “trâu chậm uống nước đục”.

Ngay sau khi trở thành QUỐC GIA ISRAEL, tất cả các nước Arab đứng đầu là Ai Cập đã tập hợp binh hùng tướng mạnh để tiêu diệt quốc gia tân lập này. Thời điểm 1948, quốc gia Israel có khoảng hơn 600,000 dân và có khoảng 30,000 chiến binh nam nữ, và họ đã chiến thắng. Nhờ cuộc chiến tranh này, những bộ lạc sống xa xôi quanh vùng sa mạc Sahara mới tìm về vùng đất Palestine, họ sống y hệt như thời tiền sử không có một chút phương tiện thông tin hiện đại nào: họ biết có QUỐC GIA ISRAEL vì Kinh Thánh của họ viết từ hơn 2,000 năm nay nói như thế, gần nhất là do cuộc mộ quân của các lãnh chúa Arab để tiêu diệt quốc gia Israel !

Chính bà Golda Meir – Thủ Tướng đầu tiên của quốc gia Israel thời điểm 1948 là một người Do Thái sống tại Mỹ - đã tuyên bố “...từ đây trở về sau sẽ không còn người Do Thái tỵ nạn nữa”. Chính phủ Israel đã phục hồi ngôn ngữ và chữ viết Hebrew và huấn luyện tất cả con dân Do Thái từ khắp các nơi trở về vùng đất nước mới hồi sinh trở thành các công dân chân chính của Israel. Cùng thời gian 1948 đến nay 2023, người Palestine sinh sống tại Palestine vẫn còn là người tỵ nạn Palestine ngay trên vùng Tây Ngạn sông Jordan do PLO cai quản hay ngay trên dải Gaza do Hamas kiểm soát. Và kỳ lạ hơn nữa là sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, hơn 01 triệu người Palestine di chuyển xuống phía Nam dải Gaza để tránh bom đạn, được chính phủ Ai Cập mở cửa biên giới để tiến vào bán đảo Sinai, nhưng chính phủ Ai Cập không chấp nhận số người Palestine tỵ nạn chiến tranh trở thành thường trú nhân được có cơ hội trở thành công dân của Ai Cập. Vua Abdoullah của Jordan cũng tuyên bố y như vậy. Không thấy bất cứ quốc gia nào thân với PLO hay Hamas giải thích lý do. Hay là dân Palestine chạy loạn chỉ thích vào Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Na Uy, Thụy Điển...mà thôi.

Lý do là người Palestine không có ý niệm QUỐC GIA PALESTINE nhưng lại có ý niệm thành lập một ĐẾ QUỐC HỒI GIÁO thay thế ĐẾ QUỐC OTTOMAN trong quá khứ, đây cũng là ý muốn của Nasser khi thúc đẩy Ai Cập đứng đầu Liên Đoàn Arab, khi Nasser qua đời ý tưởng này khoác danh xưng mới qua tổ chức HUYNH ĐỆ HỒI GIÁO. Khoảng 10 năm trước , quốc gia Ai Cập suýt bị nạn nội chiến vì sự thắng thế của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo khiến Quân Đội và Cảnh Sát phải đảo chính : tướng Sissi hiện nay đang cai trị Ai Cập nên ông không cho phép dân Palestine vào cư trú đất nước của ông là điều quá dễ hiểu. Ở Quốc gia Jordan, vua Hussein cũng bị trường hợp tương tự như vậy, cho nên quốc vương Abdullah cũng áp dụng chính sách y hệt như Ai Cập ( người Việt chúng ta gọi trường hợp Ai Cập và Jordan dung chứa dân Palestine là NUÔI ONG TAY ÁO và NUÔI KHỈ DÒM NHÀ).

Người Hồi Giáo Phi Châu và Trung Đông xâm nhập Âu Châu khá lâu, nhưng gây rối cho các chính quyền sở tại cũng nhiều khiến các nhà xã hội học Âu Châu phải nghiên cứu và họ đã đưa ra một nhận định đáng buồn là các cộng đồng di dân Hồi Giáo không tiến bộ theo trào lưu văn minh Tây Phương vì họ không muốn “hội nhập” :

- 1) So sánh với cộng đồng di dân gốc Á Châu, cộng đồng di dân gốc Hồi giáo thua kém rất xa vì cả 2 cộng đồng di dân này đến từ những nền văn minh thấp kém hơn văn minh Âu châu, nhưng cộng đồng di dân gốc Á chịu học hỏi hơn. Thí dụ sau năm 1978, nước Pháp thu nhận hơn 250,000 dân Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, chỉ 6 tháng sau những đứa trẻ gốc Á châu đã nói và viết Pháp khá trôi chảy và tuân hành kỷ luật học đường như con dân của người bản xứ. Trong khi học sinh gốc Hồi giáo không chịu mặc đồng phục, đến nổi nghiệp đoàn giáo chức Pháp phải quyết định đình công nếu chính phủ Pháp không giải quyết tình trạng vô kỷ luật nơi học đường.
- 2) Vì mặc cảm tự ti xen lẫn tự tôn vô lối, cộng đồng di dân gốc Hồi giáo đều xem người Âu Châu là “bọn da trắng dơ bẩn” (người Hồi giáo cho rằng kẻ nào ăn thịt heo đều là những kẻ dơ bẩn chẳng) trong khi cộng đồng di dân gốc Á châu bao gồm Trung Hoa, Việt Nam, Cambode, Lào... không có bất cứ một ai coi người Âu Châu là “bọn da trắng dơ bẩn” hết cả. Đây là một nguyên lý tự nhiên trong cách xử thế của con người văn minh mà người Hồi giáo không có, đó là miệt thị tất cả những sắc dân khác mà luôn luôn bắt người ta phải tôn trọng mình. Sau khi Al Queida tấn công Hoa Kỳ vào biển cổ 9/11/2001, người Hồi Giáo ra mặt ủng hộ Al Quaida làm ông Yasser Arafat kêu than với Đấng Allah vì ước mơ của ông thành lập NHÀ NƯỚC PALESTINE có lẽ phải đợi tới năm 3,000 mới thành tựu !!!
- 3) Đa số những di dân gốc Hồi giáo tìm đến Hoa Kỳ, Âu châu đều bất mãn với xứ sở unhappy của chính họ. Vậy mà họ được hưởng những phúc lợi của các quốc gia mà chính họ gọi là happy countries, nhưng người dân bản địa lấy làm ngạc nhiên về suy nghĩ và hành động của họ là họ muốn chuyển đổi các happy countries thành các unhappy countries mà họ đã trốn chạy trước đó. Và họ nghĩ rằng những “bạo lực tập thể” của họ có thể thay đổi theo ý họ được chăng ?

Một người Arab lên xe taxi ở London yêu cầu anh tài xế taxi phải tắt radio vì kinh Coran không cho phép tín đồ Hồi Giáo nghe nhạc jazz. Anh tài xế xe taxi tắt máy, xuống xe và mở cửa xe yêu cầu người khách xuống xe. Người khách ngạc nhiên hỏi tại sao, anh tài xế nói : “you xuống xe đón camel mà đi cho đúng theo lời dạy của kinh Coran”

- 4) Cộng đồng di dân gốc Hồi giáo luôn luôn kêu gào luật pháp các nước Âu Châu không phù hợp với giáo luật của Kinh Coran trong khi cộng đồng di dân gốc Á không có một ai phàn nàn là luật lệ của các quốc gia Âu Châu trái với kinh điển của đạo Phật !!!

Những nhà báo thiên tả của BIG TECH, những học giả khuynh tả cấp tiến của chủ nghĩa THỨC TỈNH, những chính trị gia mị dân bên vực đám thổ tả như BLM để kiểm phiếu, những lãnh tụ của các tổ chức làm từ thiện dỏm và những khoa bảng với nhiều bằng cấp từ những đại học danh tiếng của Âu Châu và Hoa Kỳ không biết rằng họ chỉ là NHỮNG IMBECILES UTILES ( những kẻ ngu đần hữu ích) cho bọn MA QUỶ NẮM QUYỀN LỰC TRONG BÓNG TỐI hay không ?

( Chú thích : Nhóm từ Les imbéciles utiles là của Lenine đã khai sinh trong khi viết cuốn Lénin Toàn Tập)

Phản ứng của những quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế của Hoa Kỳ đã làm những kẻ ồn ào xuống đường biểu tình ủng hộ phe HAMAS chùn bước : Thống Đốc Ron De Santis của tiểu bang Florida tuyên bố ông sẽ không triển hạn cư trú cho những sinh viên ngoại quốc biểu tình ủng hộ phe HAMAS. Một doanh nhân gốc Do Thái xin rút tên ra khỏi Hội Đồng yểm trợ tài chính cho Đại Học Harvard và yêu cầu Viện Trưởng cũng như các Khoa Trưởng của trường này công bố danh sách các sinh viên đã ký tên ủng hộ HAMAS. Ngay lập tức một số sinh viên xin rút tên ra khỏi danh sách ủng hộ Hamas vì họ chợt nhớ rằng dù có tốt nghiệp trường Harvard họ cũng chẳng được được các chủ nhân các đại công ty tuyển dụng (vì các chủ nhân này đa số là gốc Do Thái). Các sinh viên Việt Nam nào không biết chuyện này thì chớ làm chuyện dại dột ký tên bậy bạ vào những thỉnh nguyện thư vớ vẩn chẳng ăn thua gì tới vận mệnh quốc gia của mình, để rồi tự chặt đứt tương lai của mình. Cần phải dạy rõ cho con cháu chúng ta hiểu rõ thế nào là RIGHT, thế nào là PRIVILEGE để những kẻ hay cãi lý về “lý sự cùn” phải câm mồm.

Như mới đây vợ chồng nhà văn Nguyễn Thanh Việt, Vũ Văn Lộc, Nguyễn Gia Kiểng...kêu gọi chính phủ và quân đội Israel ngưng chiến ngay lập tức để bảo vệ sinh mạng của trẻ con và thường dân Palestine chả hạn, cá nhân người viết cho rằng đây là việc làm của những kẻ ngu đần hữu ích cho những kẻ khùng bố HỒI GIÁO CỰC ĐOAN, không có ích lợi gì cho sự CÔNG CHÍNH của con người có trí tuệ



và có hiểu biết với sự thông cảm giữa con người với nhau. (Đã từ lâu cho đến bây giờ, người viết coi bọn Cộng Sản và bọn khủng bố Hồi Giáo cực đoan không phải là con người). Khôi hài là bọn Dân Chủ Thổ Tả giết mỗi năm hàng triệu thai nhi thì không lo bảo vệ, bọn imbeciles utiles Vietnamese lại to họng kêu gào chính phủ và quân đội Israel phải bảo vệ trẻ em và thường dân Palestine !!! Phải chăng học thuyết giết ít người thì các người kết án là vi phạm nhân quyền nhưng giết cả triệu người thì được coi là “anh hùng” và đề nghị lãnh giải NOBEL như OBAMA chẳng ??

Sau cùng xin mượn lời dạy của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm để nhắn gửi với tất cả người Việt Nam đọc bài viết này, đó là : KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT MỚI SỐNG. Còn thế nào là BIẾT thì đó là bổn phận và trách nhiệm của từng độc giả, người viết không thể chỉ dạy chung chung cho mọi người được.

San José ngày 02 tháng 11 năm 2023

**Trần Trung Chính**

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:  
<http://www.vietnamvanhien.org/TranTrungChinh.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**  
[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9000 TÁC PHẨM**